

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2021; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó Công an tỉnh cần có biện pháp quyết liệt, cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu "xã hội đen", khẩn trương hoàn

thành việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân thu hồi, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh.

* Sáng ngày 15/12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật

tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Lễ ra quân nhằm thực hiện mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giảm tội phạm, không có trọng án, giảm tai nạn giao thông, không xảy ra đột pháo nổ và thả đèn trời trái phép; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động tham gia phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19; bảo vệ cho nhân dân

đón xuân, vui tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm, lành mạnh...

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay tại cơ sở, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động, lôi kéo nhân dân dẫn

đến vi phạm pháp luật, gây mất ổn định chính trị. Kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục mở các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các băng ổ nhóm có tổ chức; kiểm chế và làm giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ phạm về đột pháo nổ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo trả lời cử tri; báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng năm 2021 của các ngành: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban CHQS, Chi cục Thi hành án dân sự; công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, báo cáo về tổ chức hoạt động của HĐND thành phố và thông qua các tờ trình, nghị quyết...

QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ TỈNH Cho 2.311 thành viên vay 23,11 tỷ đồng

Chiều ngày 15/12, Ban Quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020.

Từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2020, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình được triển khai tại 23 xã thuộc 6 huyện. Hàng tháng, các thành viên của nhóm vay vốn Quỹ nộp tiền tiết kiệm 15.000 đồng/thành viên, căn cứ số tiền tiết kiệm thu được Ban Quản lý Quỹ xét duyệt cho các xã có nhu cầu vay được vay vốn quỹ nhóm. Đến hết tháng 10/2020, tổng doanh số cho vay cả vốn Quỹ và quỹ nhóm là 26.311 tỷ đồng cho 2.771 lượt thành viên vay vốn đầu tư xây dựng/cải tạo công trình vệ sinh hộ gia đình, công trình nước sạch và phát triển kinh tế gia đình (trong đó, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình là 23,11 tỷ đồng cho 2.311 thành viên vay). Từ nguồn vốn vay này đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông thôn.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020 được biểu dương, khen thưởng.

KUÂN PHƯƠNG

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng nội dung PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chủ trì hội

nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Các đại biểu cũng thảo luận về các mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị thời gian tới, các ban, bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương cần coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính

trị, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; căn cứ nội dung sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi hành pháp luật và tạo dụng, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của nhân dân ở mọi vùng miền trong cả nước. Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi toàn quốc là giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg.

PHƯƠNG CHI

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

được giao", năm 2020 công tác thi đua, khen thưởng được các thi đua trong Khối thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện các nhiệm

vụ công tác chuyên môn của các thành viên trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu

nước. Năm 2020, Cục Thống kê Thái Bình được suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng

các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu để khen thưởng kịp thời; duy trì thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của người đứng đầu đơn vị; đồng thời tăng cường phối hợp hoạt động, giao lưu, trao đổi thường xuyên, tiếp

phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thống nhất suy tôn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình làm Trưởng khối thi đua năm 2021 đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO CHI NHÁNH THÁI BÌNH Diễn tập xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm

Chiều ngày 15/12, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình tổ chức diễn tập xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm, nước uống tại nhà máy Tân Đệ 1 (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình). Tham gia buổi diễn tập có hơn 250 người là cán bộ lãnh đạo, nhân viên y tế và người lao động của Công ty.

Tình huống giả định: Sau giờ ăn trưa ngày 15/12/2020, có 10 công nhân tại phân xưởng 2, nhà máy Tân Đệ 1 vào phòng y tế với triệu chứng đau bụng, đi ngoài và buồn nôn. Cùng lúc đó, tại khu vực nhà cắt cũng có 5 công nhân vào phòng y tế với triệu chứng tương tự. Qua khám và kiểm tra sơ bộ tình trạng của 15 bệnh nhân, bác sĩ trực tại phòng y tế tạm thời kết luận các bệnh

nhân này đã bị ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, tại phân xưởng 2 lại xuất hiện một số người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Trên cơ sở số lượng người bị bệnh, triệu chứng của người lao động, phòng y tế đã hội ý và kết luận đã xảy ra ngộ độc thực phẩm tại nhà máy Tân Đệ 1.

Theo kịch bản diễn tập, các lực lượng chức năng của Công ty và nhà máy Tân Đệ 1 đã thực hiện các nhiệm vụ: phân loại sức khỏe và mức độ bệnh của các bệnh nhân; thành lập bệnh viện dã chiến, cấp cứu bệnh nhân, ra phương án chỉ đạo trực tiếp tới

bác sĩ, nhân viên y tế của nhà máy; tiến hành sơ cứu, điều trị cho bệnh nhân; liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; một số bệnh viện trên địa bàn để hỗ trợ xử lý khi có tình huống vượt tầm kiểm soát; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhà máy...

Ngay sau buổi diễn tập tại nhà máy Tân Đệ 1, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo 6 nhà máy còn lại tiến hành diễn tập xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm.

Đây là hoạt động được Công ty tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho ban lãnh đạo, toàn thể người lao động chủ động ứng phó các tình huống ngộ độc thực phẩm. Với 7 nhà máy, hơn 15.000 người lao động, việc chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm không chỉ thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty đối với sức khỏe, tính mạng người lao động mà còn bảo đảm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, phát triển bền vững.

KHẮC DUẤN

Hãy hành động để giảm nỗi đau tai nạn giao thông

Mỗi ngày trôi qua lại có những người mãi mãi ra đi hay bị tàn tật do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra. Những cảnh tượng cha khóc con, chồng khóc vợ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh làm chúng ta nhói lòng. Cũn thể, nỗi đau mang tên TNGT âm ỉ, kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh, gánh nặng của biết bao gia đình nạn nhân và cho cả xã hội



Đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, động viên gia đình có người thân bị tai nạn giao thông tại xã An Dục (Quỳnh Phụ).

xã Liên Hiệp và tử vong ngay sau đó. Chỉ trong một thời gian ngắn mắt cả cha lẫn mẹ đó là một cú sốc, nỗi đau quá lớn đối với Nam. Đứng trước đi ảnh của bố mẹ, Nam nghẹn ngào chia sẻ: Bố mẹ ra đi quá đột ngột

khiến cuộc sống của em gặp vô số khó khăn. Trước đây, em đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.

Nhưng từ khi mẹ mất không còn ai chu cấp tiền nên em phải bỏ dở việc học tập. Giờ đây em chỉ

biết cố gắng để vượt qua nỗi đau này rồi tiếp tục cuộc sống cũng như việc học tập của mình.

Hãy hành động để giảm nỗi đau

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 11 tháng năm

2020, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 52 người, bị thương 28 người. 52 người chết đồng nghĩa với từng ấy gia đình lâm vào cảnh khó khăn, mất người thân mà không gì có thể bù đắp được. Những năm qua, các cấp, ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm chế, giảm thiểu TNGT, đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm góp phần xoa dịu những nỗi đau giao thông. Theo ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh: Hàng năm, Ban ATGT tỉnh thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có người thân bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm chia sẻ nỗi đau với các gia đình. Trong đó, mới đây đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, tặng quà 11 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc động viên, thăm hỏi chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT nhưng trước hết là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn thấp. Vì vậy, để giảm thiểu TNGT bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT thì mỗi người dân, khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự ATGT để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

TRẦN TUẤN

Tạm giữ 3 đối tượng về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản

Chiều ngày 14/12, Công an thành phố Thái Bình đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc xe khách của nhà xe Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường, Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã cùng với Vũ Thành Vinh, sinh năm 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) và Bùi Duy Khánh, sinh năm 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội (Vũ Thu) sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade tháo biển kiểm soát đi tìm xe khách của nhà xe Minh Lập để "đàn áp".

Khi điều khiển xe đến đường Hoàng Văn Thụ (thành phố Thái Bình) thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách của nhà xe Minh Lập đang đi chuyển từ hướng cầu Kim về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng trên đã dùng gạch ném vào cửa kính xe khách của nhà xe Minh Lập làm kính xe bị vỡ. Ngay sau khi nhận được tin báo của quản chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Chiều ngày 14/12, Công an thành phố Thái Bình tiến hành khám xét văn phòng Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường, tại số 382, đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình); tạm giữ đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 15/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 73,3 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 1,63 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 15/12, Việt Nam có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay và 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số người nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.405 bệnh nhân. Số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước là 118 người. Bên cạnh đó, cả nước đang có gần 19.000 người cách ly, theo dõi sức khỏe. Tính đến 16 giờ 30 ngày 15/12, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân số 1.398 và 1.399 từ nước ngoài về vẫn đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tại Trung đoàn 568 hiện có 190 người từ nước ngoài về đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Số chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) vẫn là 33 người.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885